

KBSตั้งเป้าปี61รายได้โตขึ้น เหตุหีบอ้อยเพิ่มแม้ราคาน้ำตาลต่ำ

ผู้จัดการรายวัน 360 - "น้ำตาลครบรี" มั่นใจปีหน้าผลดำเนินงานดีขึ้น หลังวางเป้าหมายหีบอ้อยฤดูผลิตปี 2560/61 กว่า 3 ล้านตันอ้อย และ ราคาน้ำตาลโลกทรงตัวระดับต่ำ เผยยื่นอุทธรณ์ค้าน กทพ.ตัดสินโครงการรับซื้อไฟ SPP Hybrid Firm หลังไม่ผ่านการคัดเลือก

นายอิสสระ ถวิลเต็มทรัพย์ กรรมการ บริษัท น้ำตาลครบรี จำกัด (มหาชน)(KBS) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานบริษัทปี 2561 คาดว่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากวางเป้าหมายปริมาณอ้อยหีบในฤดูการผลิตปี 2560/61 เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 3 ล้านกว่าตันอ้อย ทำให้บริษัทสามารถเดินเครื่องจักรได้เต็มที่ ขณะที่ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกจะทรงตัวในระดับต่ำต่อเนื่องจากปัจจุบันที่ 16 เซนต์/ปอนด์ ซึ่งภาพรวมของปริมาณอ้อยหีบในฤดูการผลิตปี 2560/2561 ของไทยคาดว่าจะสูงถึง 110 ล้านตันอ้อย มากกว่าปีก่อนที่มีอ้อยหีบ 94 ล้านตันอ้อย ทำให้บริษัทมีอ้อยหีบในฤดูการผลิตปี 2560/61 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอ้อยหีบเพียง 2.4 ล้านตันอ้อย

ส่วนนโยบายปล่อยลอยตัวราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศเพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดเสรี สะท้อนราคาตลาดโลกนั้น หากปล่อยลอยตัวช่วงนี้เชื่อว่าราคาขายน้ำตาลทรายในประเทศจะปรับลดลงราว 2 บาท/กิโลกรัม เนื่องจากราคาน้ำตาลโลกอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว เพราะบริษัทมีการจำหน่ายน้ำตาลทรายผ่านตลาดโมเดิร์นเทรดและภาคอุตสาหกรรมอยู่แล้ว

นายอิสสระ กล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ขนาด 2 หมื่นตันอ้อย/วัน ที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมาว่า บริษัทฯยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) หลังจากได้ยื่นรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ไปก่อนหน้านี้ บริษัทฯ คาดว่าน่าจะได้รับอนุมัติในช่วงต้นปี 2561 หลังจากนั้นก็จะดำเนินการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 40-50 เมกะวัตต์ ซึ่งกำลังการผลิตไฟฟ้าส่วนหนึ่งจะใช้ภายในโรงงานน้ำตาล และที่เหลือจะขายให้โครงการรับซื้อไฟของภาครัฐต่อไป

โดยยอมรับว่า บริษัทฯได้ยื่นเสนอขายไฟโครงการรับซื้อไฟจากพลังงานหมุนเวียนแบบ SPP HYBRID Firm แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กทพ.)ที่ระบุว่าสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าไม่สามารถเชื่อมสายส่งได้ ซึ่งบริษัทเห็นค้าน จึงได้ทำหนังสืออุทธรณ์การตัดสินของ กทพ. ไปแล้ว และอยู่ระหว่างรอผลการตัดสิน

ก่อนหน้านี้ บริษัทฯได้ใส่เงินเพิ่มทุนบริษัทลูก 135 ล้านบาทเพื่อใช้เพิ่มทุนในบริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด เพื่อใช้ในการยื่นเสนอโครงการขายไฟแบบ SPP Hybrid Firm ที่จะลงทุนราว 1.7 พันล้านบาท หากโครงการดังกล่าวไม่ผ่านการอนุมัติในรอบนี้ ก็คงต้องเลื่อนการขายไฟให้รัฐออกไป 2-3 ปี ทำให้เสียโอกาสทำรายได้เพิ่มขึ้นสำหรับโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ อ.สีคิ้ว คาดว่าจะใช้เงินลงทุน 7-8 พันล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาหาพันธมิตรร่วมทุนเพื่อเข้าถือหุ้นในโรงงานน้ำตาลดังกล่าว โดยผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนปีนี้ มีรายได้รวม 6,426.51 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 14.53 ล้านบาท.